

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สรุปข่าวในประเทศ: 'พงษ์ภาณุ' ชำมหัวยจากคลังนั่งบีกห้องเที่ยว
อธิบดีกรมชลประทานถูกโยกครองปลัด
๒. ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
๓. ผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
๔. ฉัตรชัยสำรวจฐานข้อมูลเกษตรกร รับมาตรการรัฐเน้นรายได้-หนี้สิน
๕. ลุยบูรณาการแล้งต.ค.จ่อตทำนาปรัง
๖. บอร์ดกยท.หวังอีก๓ปีราคาขายขยับขึ้น
๗. คาดอีก๓ปียางพารานิ่ง คุมราคาได้
๘. เปิดแผนสร้างเสถียรภาพยางพารา
๙. เชียงใหม่ วอนเกษตรกรงดเลี้ยงสัตว์น้ำ
๑๐. รุกขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียว
๑๑. มท.เร่งสานห็นน้อกระบบช่วยเกษตรกร
๑๒. บอกเล่าข่าวเกษตร
๑๓. ส.ป.ก.จับมือกรมชลฯ-พัฒนาที่ดิน พัฒนาอาชีพเกษตรกร
เพื่อการเกษตร อ.คำตากกล้า จ.สกลนคร

หนังสือพิมพ์

มติชน

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

กรุงเทพธุรกิจ

มติชน

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

แนวหน้า

ข่าวสด

สยามรัฐ

เดลินิวส์

คมชัดลึก

สยามรัฐ

สรุปข่าวในประเทศ



■ ‘พงษ์ภาณู’ ข้ามห้วยจากคลังนั่งบิกที่ท่องเที่ยว อธิบดีกรมชลประทานถูกโยกครองปลัด

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน อนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณู เศรษฐสุนทร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ คนใหม่ โดยสิ่งที่จะมอบหมายงานเป็นอันดับแรกคือ ให้นำพงษ์ภาณูศึกษาหลักเกณฑ์การกำกับกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยตัวเอง (เอฟไอที) เป็นงานแรก เนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มเอฟไอทีทั้งหมด

ด้าน พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. ยังมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแต่งตั้งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ รวม 4 คน ได้แก่ นายเลศิวิโรจน์ ไกวัลดิยะ จากอธิบดีกรมชลประทาน นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ จากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ จากผู้ตรวจราชการกระทรวง และ นายโอภาส กลั่นบุญชัย จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขณะเดียวกัน แต่งตั้ง นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมประมง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมการข้าว

นายเลอศักดิ์ รัตตะกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน	
รายการสินค้า 13	ราคา / หน่วย
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13,000.00 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด	12,800.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15%	8,000.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25%	6,700.00 บาท/ตัน
มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)	2.45 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.)	3.60 บาท/กก.
ขางพาราแผ่นดิบชั้น 3	44.02 บาท/กก.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%	8.90 บาท/กก.
สุกร	74.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ	43.00 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ	300.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.	170.00 บาท/กก.
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเกรด AB	65.00 บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (ตะกร้า)	17.00 บาท/กก.
มังคุดคละ	17.00 บาท/กก.
ลองกอง เบอร์ 1	20.00 บาท/กก.
สับปะรดโรงงาน	11.40 บาท/กก.
*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

ผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ๒๑

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า จะเร่งดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2559-2564 ให้ออกมาโดยเร็วและมี
ผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุด โดยเฉพาะการทำมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน และได้มาตรฐานทั้งสายการผลิต

ทั้งนี้ การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของสินค้าและ
บริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล จะสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นระบบ เสริมสร้างสภาพแวดล้อม สนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐาน ปัจจัยการผลิตและการบริโภค สินค้าเกษตรอินทรีย์
ในประเทศให้มากขึ้น ส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัด
จำหน่าย และระบบโลจิสติกส์ และพัฒนามาตรฐาน ให้เป็น
ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่การ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี หรือเพิ่มจาก 2.13
แสนไร่ เป็นไม่น้อยกว่า 2.55 แสนไร่ ในปี 2559 มูลค่าของ
สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพิ่มจาก 1,900 ล้านบาท
เป็น 2,280 ล้านบาท ■

‘ฉัตรชัย’สำรวจฐานข้อมูลเกษตรกร รับมาตรการรัฐเน้นรายได้-หนี้สิน

กระทรวงเกษตรฯเร่งขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรองรับมาตรการภาครัฐ เน้นรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรและการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรมีความสำคัญมาก จำเป็นต้องขยายฐานข้อมูลจากที่มีอยู่ 4 ด้าน 1.ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน 2.สมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและการเป็นสมาชิกองค์กร 3.การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร และ 4. การประกอบกิจกรรมการเกษตร ให้ครอบคลุมมากขึ้น

โดยเพิ่มข้อมูลอีกอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รองรับกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

เพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายที่จะได้ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 6.33 ล้านครัวเรือน ที่จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และมีการขยายฐานข้อมูลเพิ่มเติมจาก 4 ด้าน เป็น 7 ด้าน ทั้งในด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องเร่งดำเนินการ พัฒนาระบบงานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยจ้างอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.) เป็นผู้จัดเก็บ ให้เกษตรกรเป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล กำหนดช่วงเวลาการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลที่แน่นอน กรณีที่เกษตรกรไม่ได้แจ้งข้อมูลแก่อกม. ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลใหม่เพิ่ม 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิมทั้ง 4 ด้านให้เป็นปัจจุบัน

ลุยบูรณาการแล้ง ต.ค.จ่องดนาปรัง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงประจำกระทรวงเกษตรฯว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุด นายกรัฐมนตรีกังวลปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ให้กระทรวงเกษตรฯเตรียมมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในวันที่ 10 กันยายน จะได้ประชุมเพื่อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการเตรียมแผนรับมือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูฝน โดยจะมีการประเมินสถานการณ์น้ำในเขื่อน พื้นที่ที่จะเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อแจ้งเตือนไปยังเกษตรกร พร้อมแผนการเพาะปลูกที่ใช้ให้น้อย การปลูกพืชที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ หรือให้ทำปศุสัตว์ทดแทนจะต้องทำออกมาเป็นแพคเกจที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนี้ เมื่อแผนแล้วเสร็จจะประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบและนำไปขับเคลื่อนในระดับจังหวัดด้วย

“แผนรับมือภัยแล้งครั้งนี้ผมไม่อยากจะใช้คำว่างดทำนาปรัง แต่อยากชี้ให้เกษตรกรเห็นว่าเมื่อไม่ทำนาปรังแล้วจะทำอะไรได้ เช่น ปลูกพืชทนแล้ง การเลี้ยงสัตว์ หรือการสร้างงานอื่นๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อจะประกาศเขตงดทำนาปรังตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์ในต่างจังหวัดตอนนี้อ่อนแอมาก ที่น่ากังวล คือ ปัญหาขาดแคลนน้ำและความวิตกภัยแล้งเป็นประเด็นที่อยากให้รัฐตั้งเป็นวาระเร่งด่วนควบคู่กับเร่งเม็ดเงินเข้ามือประชาชน

บอร์ดกยท.หวังอีก3ปี'ราคายาง'ขยับขึ้น

บอร์ดกยท. วาง 4 แนวทางร่วมพัฒนายางพารา เชื่ออีก3ปีข้างหน้าราคาจะดีขึ้น ระบุต้องควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด ยกระดับอุตสาหกรรมยางล้อ สิ่งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท. กล่าวว่าเพื่อเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านราคายาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนาใน 4 ประเด็น 1. จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง ต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2. เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ

3. เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ ยานยนต์ และ 4. ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาว

สวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

นายสมชาย กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราของไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องบริหารจัดการให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ต้องบริหารจัดการและควบคุมปริมาณผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้

สำหรับการส่งออกยางของไทย ขณะนี้ยังต้องพึ่งพิงตลาดยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางขึ้นต้น หากไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งออกไปได้ เช่น ยางล้อ ยานยนต์ จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ พร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า แม้ปัญหาราคายางได้ตัวอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันควรลดวิธีการซื้อขายยางแบบแก๊งราคา และมุ่งพัฒนาตลาดซื้อขายยาง

แบบส่งมอบจริง เพื่อแก้ปัญหาการปั่นราคาและแก๊งกำไร เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น หากยางมีราคาถูกก็หยุดกรีดยางเป็นการชั่วคราว แต่ยังสามารถหารายได้จากการทำเกษตรผสมผสานในสวนยาง และลดค่าใช้จ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อมาทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นายสมชาย กล่าวว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ เร่งส่งเสริมสร้างโรงงานผลิตยางล้อที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อสนับสนุนการผลิตและส่งออกล้อ ยานยนต์ไปต่างประเทศ ลดการพึ่งพิงตลาดส่งออกยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ และยางกึ่งสำเร็จรูป คาดว่า ภายในเวลา 3 ปี ราคายางจะมั่นคงขึ้น

คาดอีก3ปี ยางพาราหนึ่ง คুমราคาได้

เพราะกฤษฎีกา กยท.คาดอีก 3 ปี
ราคายางพาราจะมีเสถียรภาพ
มากขึ้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคายางพาราว่า จะต้องพัฒนาใน 4 เรื่องหลัก คือ 1.ปลูกในพื้นที่เหมาะสม มีข้อมูลผลิตและแหล่งผลิตที่แท้จริง 2.เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3.เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ และ 4.ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

“การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการรายจากผู้ส่งออก ชาวสวนยาง สามารถใช้โมเดลอ้อยและน้ำตาลเป็นต้นแบบได้ คือ โรงงานกับชาวไร่ เหมือนกับหุ้นส่วนกัน และรัฐบาลเป็นคนกลาง โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการบริหารจัดการเรื่องแบ่งผลประโยชน์ให้ชัดเจน จะทำให้ราคายางมีความคงที่มากขึ้น ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้น คาดว่าจะเป็นกลไกทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ภายใน 3 ปีนี้” นายสมชาย กล่าว ■

เปิดแผนสร้างเสถียรภาพยางพารา

กยท.พุ่งเป้า 4 ประเด็นหลัก-เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท. เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคายางของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ ยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลัก คือ 1. จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบใดหนึ่ง และต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2. เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ 3. เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ และ 4. ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

“การส่งออกยางของไทยขณะนี้ยังต้องพึ่งพิงตลาดยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง

และยางกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น หรือไพรมารีโปรดักส์ (Primary product) หากไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป หรือฟินิชโปรดักส์ (Finish product) ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และส่งออกได้ เช่น ยางล้อยานยนต์ จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศพร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า และแก้ไขปัญหาราคายางได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันควรลดวิธีการซื้อขายยางแบบเก็งกำไร และมุ่งพัฒนาตลาดซื้อขายยางแบบส่งมอบจริง เพื่อแก้ปัญหาการปั่นราคาและเก็งกำไร เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้”

นายสมชายกล่าวอีกว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ โดยเร่งส่งเสริมให้สร้างโรงงานผลิตยางล้อที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อสนับสนุนการผลิตและส่งออกยางล้อยานยนต์ไปต่างประเทศ เพื่อลดการ

พึ่งพิงตลาดส่งออกยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ และยางกึ่งสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นก็จำเป็นต้องรักษาไว้เช่นกัน ซึ่งคาดว่า ภายในเวลา 3 ปี ราคายางจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

“การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจยาง ผู้ส่งออก เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถ

ใช้แนวทางการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลมาเป็นต้นแบบได้ คือ โรงงานกับชาวไร่เหมือนกับหุ้นส่วนกัน และรัฐบาลเป็นคนกลาง โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการบริหารจัดการเรื่องแบ่งผลประโยชน์ให้ชัดเจน จะทำให้ราคายางมีความคงที่มากขึ้น ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้น คาดว่า จะเป็นกลไกทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ภายใน 3 ปีนี้” รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว

‘เชียงใหม่’วอนเกษตรกรงดเลี้ยงสัตว์น้ำ

เชียงใหม่ - นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลำน้ำธรรมชาติสายหลักทั้ง แม่น้ำปิง แม่น้ำแดง แม่น้ำฝาง และแม่น้ำแจ่ม ปริมาณน้ำที่ไหลตามธรรมชาติเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณฝนที่ตกน้อยลงในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน โดยเฉพาะแม่น้ำปิง จากการตรวจวัดที่สะพานนวรัฐ ปริมาณน้ำไหลผ่านสะสมตั้งแต่เดือนม.ย.ถึงก.ย.58 มีอัตราการไหลผ่านสะสมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ประกอบกับผลวิเคราะห์น้ำต้นทุนในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำท่าที่ไหลในลำน้ำปิงและลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำให้กับภาค

ส่วนต่างๆ เพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปา เพื่อการรักษาระบบนิเวศทางน้ำ เพื่อการเกษตร พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำในลำน้ำปิงในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพ.ย.58 ถึงมิ.ย.59 จากการคาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงขอความร่วมมือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เข้าใจสถานการณ์และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หากเกิดความเสียหายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เพาะเลี้ยงต้องยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

รุกขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียว

นายสัตวแพทย์ยุทธ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียวหรือกรีนซิตี้ด้านปศุสัตว์ ว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 57 โดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ 6 จังหวัด พัฒนาการผลิตสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จ.หนองคาย, ราชบุรี, เชียงใหม่, จันทบุรี, พัทลุง และศรีสะเกษ เพื่อลดปริมาณของเสียจากฟาร์มสุกรที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะและสิ่งแวดล้อม พร้อมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสุกร ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในฟาร์ม ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้สูงขึ้น ทั้งยังช่วยลดปัญหามลภาวะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย

มท.เร่งสานห็นอกระบบช่วยเหลือเกษตรกร

3, เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครอง (ปก.) โดยให้นายอำเภอสำรวจ ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรแล้วพบว่า มีเกษตรกรได้นำที่ดินไปค้ำประกันการกู้เงินไว้กับภาคเอกชนหรือนายทุนเงินกู้ โดยได้ทำเป็นสัญญาขายฝาก เรียกว่า หนี้นอกระบบ ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เนื่องจากได้มีคำพิพากษาให้บังคับคดีแล้ว จำนวน 2,292 ราย มูลค่า 2,184,105,350 บาท แบ่งเป็น (1) มีหมายบังคับคดีแต่ยังไม่ตั้งเรื่องบังคับคดี จำนวน 1,548 ราย มูลค่า 1,968,479,382 บาท (2) อยู่ในขั้นตอนยึด จำนวน 127 ราย มูลค่า 49,769,728 บาท (3) อยู่ในขั้นตอนการขายทอดตลาด จำนวน 177 ราย มูลค่า 68,711,245 บาท (4) อื่น ๆ จำนวน 442 ราย มูลค่า 1,184,105,350 บาท โดยกรมการปกครองได้ประสานงานกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกยึดที่ดินทำกิน ส่งข้อมูลให้ ร.ก.ส. เพื่อโอนหนี้ดังกล่าวเข้าสู่สถาบันการเงิน พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า นอกจาก

นี้ยังมีเกษตรกรที่มีหนี้สินจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มี การนำที่ดินไปจำนองหรือขายฝากแต่ยังไม่อยู่ในชั้นบังคับคดี โดยมีผลดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว จำนวน 8,059 ราย มูลค่า 1,312,479,420 บาท สามารถปลดปล่อยหนี้สินแล้ว จำนวน 497 ราย มูลค่า 94,555,527 บาท ทั้งนี้ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรทั้งสองกรณีได้ทั้งสิ้นแล้ว 2,789 ราย มูลค่า 2,278,980,877

บาท สำหรับเกษตรกรที่มีหนี้สินในระบบ โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การขายระยะเวลากำหนดชำระหนี้ โดยกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมหารือและกำหนดแนวทางให้คณะกรรมการระดับอำเภอดำเนินการคัดกรองลูกหนี้ที่ได้ทำการสำรวจไว้เพื่อดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อไป.



10

●● “บอกล่า ชาวเกษตรกร” ประจำวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เริ่มแล้วครับ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อ.ต.ก.สุวรรณภูมิ หรือตลาดนายก (สี่มุมเมือง) ครั้งที่ 2 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก.สุวรรณภูมิ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “ผู้บริโภคสุขใจ เกษตรกรไทยยั่งยืน” โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเมื่อวันที่ 4 กันยายน และงานนี้จะมีถึงวันที่ 20 กันยายน โดยงานนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการเป็นเจ้าภาพหลัก

●● ว่ากันว่า งานนี้ไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรไทยได้จำหน่ายผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค แต่ยังทำให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย ทาง น.ส.ธัญลักษณ์ เจริญปัฐ รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนใน



สุวิทย์ กิ่งแก้ว (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมรณรงค์ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติก

ตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. บอกว่า ไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า นอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้า ผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารสำหรับผู้รักสุขภาพ เช่น ไข่ไก่ดำอินทรีย์ และสินค้าอุปโภคบริโภคครบกว่า 100 ร้านค้าแล้ว ผู้มาเที่ยวชมที่สนใจอยากเปลี่ยนบรรยากาศรอบบริเวณบ้าน หรือจัดสวนภายในบ้าน สามารถปรึกษากับผู้ประกอบการที่มาออกบูธจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ และอุปกรณ์จัดตกแต่งสวน ซึ่งสามารถปรึกษาได้ฟรีครับ

●● ท่านชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว แจ้งมว่า ตามที่กรมการข้าวได้ร่วมมือกับบริษัท ฟาร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด

และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการ The Super Farmer หรือ เกมเกษตรกร ปี 3 ขึ้น เพื่อนำเสนอการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรในพื้นที่ขนาดใหญ่ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ที่สุด ใช้พื้นที่การแข่งขัน 8 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, นครราชสีมา, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ รวมพื้นที่การแข่งขัน 34,610 ไร่ ระยะเวลาแข่งขัน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม สนใจชมได้ทางโมเดิร์นไนน์ ทวีวี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 05.00-05.30 น. และช่อง Miracle Channel ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-10.00 น.

●● บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านอิมสะดวกของคนไทย เดินหน้าอย่างต่อเนื่องโครงการชวนเลิกใช้ถุงพลาสติก ที่ได้ดำเนินการมากกว่า 8 ปีแล้ว ล่าสุดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำร่องชวนนักศึกษา “เลิกใช้ถุงพลาสติก” ครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนรุ่นใหม่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม!

ส.ป.ก. จับมือกรมชลฯ-พัฒนาที่ดิน พัฒนาอาชีพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร อ.คำตากลา จ.สกลนคร



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับกรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน พัฒนาอาชีพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเชือก โดยการวางท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ ความยาวรวมทั้งสิ้น 5,100 เมตร งบประมาณ 14 ล้านบาท พร้อมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน บ้านหนองแสง บ้านดงอีบ่าง ตำบลนาแต่ อําเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร



นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยว่า "จากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนาแต่ อําเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่เสื่อมโทรม ที่ดินมีสภาพไม่เหมาะสม เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ปีละ 1 ครั้ง อาศัยน้ำฝนเป็นหลักทำให้เกษตรกรบางส่วนทิ้งถิ่นฐาน แต่ยังมีเกษตรกรจำนวนมากอดทน ต่อสู้ด้วยความรักในที่ดินอันเป็นแหล่งทำกินสุดท้ายของพวกเขา โดยไม่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐที่มีข้อจำกัดหลายประการ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ในระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพ ดอนคำเสนาณฤมิตร ตำบลนาแต่ อําเภอคำตากลา มีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนต่อสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอให้ ส.ป.ก.ดำเนินการปรับพื้นที่และขุดขยายแหล่งน้ำ พระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.ได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบนิคมเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการดำเนินการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน จนเกิดเป็นความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม"

ซึ่งเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับ ส.ป.ก.ในการพัฒนาพื้นที่และสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง อาทิ เกษตรกรในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเชือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาแต่ อ.คำตากลา จ.สกลนคร

ซึ่งในอดีตชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้หลักจากการทำนา นำฝนเพื่อการเพาะปลูก จึงปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง ที่ดินไม่เหมาะสม ชาวบ้านขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่จึงค่อนข้างลำบาก

สำหรับในปี 2558 ส.ป.ก.ได้กำหนดทำแผนงานและกิจกรรมแนวทางการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เป็น การบูรณาการด้านการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน โดยชลประทานสกลนครได้ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเชือก โดยการวางท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ ความยาวรวมทั้งสิ้น 5,100 เมตร ด้วยงบประมาณ 14 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร กรมพัฒนาที่ดิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน บ้านหนองแสง บ้านดงอีบ่าง ตำบลนาแต่ อําเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ ส.ป.ก.ได้ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านหนองแสง (ทั้งหมดบ้าน) โดยได้จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้ว 427 ราย 463 แปลง รวมพื้นที่ 3,626 ไร่ โดยจัดอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เกษตรกร การสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2559 คือ การส่งเสริมให้ปลูกพืชระยะสั้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว และส่งเสริมการใช้ระบบน้ำหยด ซึ่งผลจากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เชื่อว่าจะทำให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลคำตากลา มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป